

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Bình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-

CT/TW, đặc biệt là trong công tác phối hợp, thống nhất giữa cấp ủy với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong giải quyết vụ án, vụ việc. Đoàn công tác sẽ tập trung khảo sát, nắm bắt cụ thể việc triển khai thực

hiện, ưu điểm, những mặt còn hạn chế, khó khăn của các địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo số kết 5 năm bảo đảm chất lượng.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều sách giáo khoa" đã được triển khai hiệu quả, phát huy được ưu điểm nổi bật giúp thay đổi từ gốc việc chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cùng với đó, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Cũng trong năm học 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung 27.826 biên chế giáo viên. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cấp học mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tăng lên. Mạng lưới, quy mô trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua, đề xuất các giải pháp

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục, các địa phương chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện cho năm học 2024 - 2025; tổ chức tốt lễ khai giảng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong học sinh và giáo viên. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị và sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách về đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng dự án Luật Nhà giáo nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho giáo viên phát triển nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục. Chủ trương công tác truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với phương châm lấy học sinh, sinh viên là trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bộ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng, Thủ tướng tin tưởng ngành giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

KIẾN XƯƠNG

Nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"



Hệ thống đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp ở xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Kiến Xương tiếp tục được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại mô hình "Dân vận khéo" để nhân ra diện rộng. Bà Lương Thị Kim Oanh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Các địa phương, đơn vị đã đăng ký xây dựng 196 mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 10 mô hình đăng ký cấp huyện, 186 mô hình đăng ký cấp cơ sở. Điển hình, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã dẫn vận khéo trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng các mô hình, điển hình, phong trào thi đua hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, toàn huyện có 46 mô hình đăng ký thực hiện đều bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương như: xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, thực hiện công tác giải

phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Nổi bật nhất là mô hình phát triển kinh tế của bà

Trần Thị Lan, thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh. Từ một nông dân chỉ có 3 sào ruộng, bà Lan đã trở thành người làm kinh tế nông nghiệp với diện tích tích tụ trên 100ha. Để làm được mô hình này, bà Lan đã đầu tư toàn bộ máy sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất đến bao tiêu đầu ra sản phẩm để thay thế sức lao động của con người đồng thời vận động người dân đổi ruộng thực hiện tích tụ ruộng đất. Mỗi năm bà Lan thu về 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động và 30 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, 81 mô hình "Dân vận khéo" đã được triển khai gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo

4 gương mẫu", xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"... Các mô hình trên đều có đóng góp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Hòa cho biết: Thẩm huấn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Hơn 2 năm qua, Hội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 nhà tình thương với số tiền 241 triệu đồng, tặng quà cho 615 lượt phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, 30 áo ấm, 10 cặp sách, 700 quyển vở thông qua các chương trình "Tết ấm, xuân bình an", "Mẹ đỡ đầu", "Cặp lá yêu thương", "Tiếp sức tới trường", góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo" để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

THU THỦY

CHỦ ĐỘNG MỌI PHƯƠNG TIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Kiểm tra tình hình sâu bệnh tại cánh đồng xã Đông Tiến, nơi có mật độ ổ sâu đục thân hai chấm cao, trung bình từ 0,3 - 0,5 ổ/m², cá biệt có nơi 2 - 3 ổ/m², Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị huyện Quỳnh Phụ chủ động mọi phương tiện, vật tư thiết yếu phục vụ việc phòng, trừ sâu bệnh; phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của huyện xuống các địa phương chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa theo lịch phòng, trừ của huyện. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước ở địa phương về kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ kịp thời cho nông dân trong thời gian phòng, trừ sâu bệnh.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa mùa tại xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ).

KIẾN XƯƠNG PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

bệnh khô vằn, chuột hại... Để bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, UBND huyện yêu cầu các địa phương chú trọng công tác chăm sóc lúa và điều tiết nước, tập trung phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa. Trong đó, tổ chức chiến

dịch phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ tập trung từ ngày 23 - 26/8.

Về sản xuất cây màu vụ đông năm 2024, huyện Kiến Xương phấn đấu gieo trồng 3.850ha trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các

xã, thị trấn tổ chức thành phong trào sản xuất, kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện hỗ trợ người dân sản xuất. Tận dụng tối đa diện tích đất để mở rộng sản xuất cây vụ đông; lựa chọn cây trồng phù hợp với địa phương; tận dụng nguồn lao động nông nhân để sản xuất; tổ chức sản xuất theo chuỗi, có bao tiêu sản phẩm để tăng giá trị kinh tế.

THU HIỀN

Trao kinh phí hỗ trợ mái ấm tình thương tại xã Mê Linh

Sáng ngày 19/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ, khánh thành, bàn giao mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Diệu, thôn An Thái, xã Mê Linh (Đông Hưng).

Bà Nguyễn Thị Diệu thuộc diện hộ nghèo, chống mất, nhà xây dựng từ lâu đã xuống cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 40 triệu đồng để bà Diệu xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với kinh phí hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã, của thân nhân, nhà hảo tâm và gia đình tự có,

sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố, khang trang rộng 60m² với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng đã hoàn thiện trong niềm vui của bà Diệu.

Nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã đã trao kinh phí hỗ trợ và tặng nhiều đồ dùng gia đình để bà Diệu sớm ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo.

THU HIỀN

Tổ chức gameshow "Đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức"

Công ty Tân Đệ vừa tổ chức chương trình gameshow "Tân Đệ đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức".

Tham gia chương trình có 600 bạn nhỏ xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 8.000 em sau cuộc thi minigame do Công ty tổ chức trước đó. Gameshow cũng thu hút 600 phụ huynh đến tham gia cổ vũ và hơn 10.000 bạn nhỏ là con người lao động trong Công ty theo dõi, tương tác thông qua truyền hình trực tiếp trên trang Fanpage Ngôi nhà Tân Đệ.

600 bạn nhỏ được chia thành 10 đội chơi đại diện cho các nhà máy nơi bố, mẹ các con đang làm việc. Mỗi đội chơi chỉ 3 bạn nhỏ lên sân khấu tham gia gameshow tính điểm bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức của chương trình. Các em còn lại ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ cho đội chơi của mình và tham gia 1 vòng chơi tính điểm. Qua 4 vòng chơi với nội dung phong phú,

hấp dẫn, có tính hỗ trợ kiến thức văn hóa cho các em học sinh rất cao, căn cứ số điểm đạt được của mỗi đội, Ban Tổ chức chương trình đã lựa chọn trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội chơi.

Chương trình gameshow "Tân Đệ đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức" là sân chơi trí tuệ, sáng tạo nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập, khám phá tri thức mới của các em nhỏ. Đặc biệt, các em được rèn luyện nhiều kỹ năng sống quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy phản biện... giúp các em trưởng thành hơn. Công ty Tân Đệ mong muốn, gameshow cũng tạo ra không gian để các thành viên trong mỗi gia đình người lao động thêm gắn kết yêu thương, có những giây phút vui vẻ bên nhau, vun đắp hạnh phúc gia đình.

KHẮC ĐUẤN

Kiến tạo cuộc sống mới cho người chấp hành xong án phạt tù

Là chương trình có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hưng Hà tích cực triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT), từ đó tạo điểm tựa vững chắc giúp NCHXAPT trên địa bàn huyện có cơ hội hòa nhập, tái hòa nhập cộng đồng, kiến tạo cuộc sống mới.

Năm 2021, anh Nguyễn Văn Đô, thôn Kiều Trai, xã Minh Tân được trở về với gia đình sau thời gian chấp hành án phạt tù về ma túy. Rào cản lớn nhất trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của anh chính là nguồn vốn để phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình. Anh chia sẻ: Rất may mắn, gia đình tôi là 1 trong 15 khách hàng trên địa bàn huyện Hưng Hà được tin tưởng, bình xét cho vay vốn từ chương trình này. Với 50 triệu đồng được vay từ chương trình, tôi đã dùng để đầu tư một số máy móc và nguyên liệu phục vụ của hàng kinh doanh thực phẩm của gia đình. Tôi nhất định sẽ phát triển kinh tế gia đình từ số tiền được vay và sẽ cố gắng làm ăn để trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

Cũng như anh Đô, gia đình anh Trần Đăng Nhất, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình mới được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà giải ngân 90 triệu đồng chương trình cho vay NCHXAPT từ tháng 4/2024. Anh Nhất tâm sự: Tôi và gia đình rất phấn khởi khi được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH; từ nguồn vốn vay đó, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi 1 con lợn nái, 20 con lợn thịt và 50 con gà. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ban hành chính sách rất phù hợp và kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.



Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà giải ngân nguồn vốn chương trình cho vay NCHXAPT đối với gia đình anh Nguyễn Văn Đô, thôn Kiều Trai, xã Minh Tân (Hưng Hà).

Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện đã có 15 khách hàng được vay vốn từ chương trình cho vay NCHXAPT với dự nợ cho vay đạt 1,11 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Xác định tầm quan trọng của chương trình tín dụng đối với NCHXAPT, Phòng giao dịch chủ động phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quản trị, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và các quy định có liên quan về tín dụng đối với NCHXAPT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và cá nhân có liên quan trong việc thực thi chính sách. Công tác tuyên truyền cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai thủ tục vay vốn tại điểm trực giao dịch xã, thị trấn; cử cán bộ ngân hàng trực

tiếp về cơ sở hướng dẫn, giải thích cho NCHXAPT về cách thức hoàn thiện hồ sơ vay vốn, trình tự, thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, việc gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn; phối hợp tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của các đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở...

Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bồng Thôn, xã Hòa Bình cho biết: Tổ hiện có gia đình anh Nguyễn Hữu Quân được giải ngân 90 triệu đồng chương trình cho vay NCHXAPT để kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Trên cơ sở triển khai của ngân hàng, Tổ sẽ tiếp tục tuyên truyền, phối hợp rà soát các khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để tổng hợp, báo cáo ngân hàng giải ngân khi có nguồn vốn; đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát bảo đảm việc sử dụng vốn vay của khách hàng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà

cho biết thêm: Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg rất phù hợp, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của NCHXAPT; được các địa phương, người dân đánh giá cao. Chính vì thế, đến nay Phòng giao dịch đã giải ngân hết 450 triệu đồng chương trình cho vay NCHXAPT được cấp năm 2024 cho 6 khách hàng. Để chính sách tín dụng thực sự đi vào cuộc sống, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với Công an huyện rà soát nhu cầu vay vốn và tham mưu UBND huyện bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay NCHXAPT trên địa bàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng đối với NCHXAPT; thực hiện tốt quy trình, thủ tục cho vay bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả...

MINH HƯƠNG